

กรุงเทพฯธุรกิจ

เก็งชนะแหลมฉบังต้น'อีเอ'พุ่ง จับตารัฐผลผ่านคุณสมบัติ23เม.ย.นี้

ดัชนีหุ้นไทยปิดบวก 12 จุด บ้างจ้ยต่างประเทศหนุน

หุ้นไทยหลังสงกรานต์ดีดักดัชนีปิดบวก 12 จุด วอลุ่มทะลักกว่า 5.2 หมื่นล้าน นักวิเคราะห์ชี้ บ้างจ้ยหนุนจากตลาดต่างประเทศ หลังเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า ขณะ "จีดีพี" สหรัฐสดใส คลายกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้านหุ้น "อีเอ-พริมา มารีน" กอดคอวิ่งเก็งกำไรชนะประมูลแหลมฉบังเฟส 3 จับตารัฐผลผ่านคุณสมบัติ 23 เม.ย.นี้

ตลท.เร่งเฮียริงคุณสมบัติมันใจได้'บอร์ดใหม่'ส.ค.นี้

ตลท.เร่งเฮียริงคุณสมบัติบอร์ดใหม่ในฝั่งของโบรกเกอร์สมาชิก หลังกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่มีผลบังคับใช้แล้ววานนี้ ลั่นต้องแต่งตั้งให้เสร็จภายใน 120 วัน หรือราวกลางเดือนส.ค.นี้ ส่วนแผนการโอนเงินเข้ากองทุน "ซีเอ็มดีเอฟ" 5.7 พันล้าน มันใจเสร็จทันใน 90 วัน

แห่ซื้อหุ้น'ลิสซิ่ง'ลุ้นผลดำเนินงานสดใส

นักลงทุนแห่เก็งกำไรกลุ่มลิสซิ่ง คาดงบออกมาดี ต้นราคาหุ้น "ศรีสวัสดิ์-เมืองไทย" ปรับขึ้นต่อเนื่องโบรกฯ ประเมินกำไรสองบริษัทเติบโตแข็งแกร่งหลังเร่งขยายสาขาหนุนสินเชื่อโตตาม

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

กรมพัฒนาฯปีงไอเดียนำกล้องVR ช่วยธุรกิจสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำนวัตกรรมโลกเสมือนจริง (VR) ช่วยผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุขภาพนำเสนอบริการในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้าได้รับรู้มองเห็น ได้ยิน และสัมผัส ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ถกเอฟทีเอไทย-ตุรกีรอบ5คืบ พล.สบช่องยื่นลิสต์เปิดตลาดเพิ่ม

"พาณิชย์" เผยถกเอฟทีเอไทย-ตุรกี รอบ 5 คืบหน้า ไทยยื่นรายการให้เปิดตลาดเพิ่ม เน้นผัก ผลไม้ เกษตรแปรรูป พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ เตรียมนัดหารืออีกครั้ง ส.ค.นี้ ยันการทำเอฟทีเอช่วยดันการค้าสองฝ่ายเพิ่มเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี 63 ได้แน่

มติชน

คลังลุยขายทิ้งหุ้น 18 บริษัท

ชี้ผลตอบแทนไม่จูงใจลดภาระดูแล ปลื้มลิสต์แห่งนักลงทุนเสนอราคาซื้อ

สคร.เดินหน้าขายทิ้งหุ้นบริษัทเอกชน 18 แห่งที่กระทรวงการคลังถืออยู่ หลังผลตอบแทนไม่มาก เมื่อเทียบกับภาระที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล เผยนักลงทุนเสนอราคาซื้อแล้ว 10 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นเดิม ตั้งเป้า พ.ค.เสนอ ครม.อนุมัติขาย

อนุมัติเดินรถไฟเชื่อม'กัมพูชา' พื้นเส้นทางคลองลึก-ปอยเปต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการจัดทำความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย และ รัฐบาลกัมพูชา ภายหลังจากทั้งสองฝ่ายร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินรถไฟร่วมกันแล้วเสร็จ ในส่วนของช่วงสถานีบ้านคลองลึก-ปอยเปต โดย วันที่ 22 เมษายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ และทดสอบเส้นทางเดินรถไฟ

สมอ.ตัดหลังนำเข้าเดือน

ปลอมใบอนุญาต/ส่งส่งข้อมูลย้อนหลัง3ปี

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตการนำเข้าสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาคบังคับ 112 รายการ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 กว่า 5,000 ราย ให้แจ้งการขอใบอนุญาตการนำเข้าสินค้ามอก. ภาคบังคับย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2561 ให้ สมอ.ตรวจสอบภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หากพ้นกำหนดอาจถูกพักใบอนุญาต และมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากมีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ประกอบการหลายรายลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเข้ามา อาจมีสินค้าไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับผู้บริโภคได้

ดัชนีหุ้นหลังสงกรานต์สดใส ปิดตลาดวันแรกบวก 12.75 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะหุ้นวันที่ 17 เมษายน เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยปิดตลาดที่ระดับ 1,673.20 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 12.75 จุด โดยดัชนีทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,676.00 จุด และทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ระดับ 1,664.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 52,986.93 ล้านบาท ซึ่งพบว่าหุ้นภาคเข้าเปิดตลาดที่ระดับ 1,660.45 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.36 จุด หรือ 0.08% เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,671.65 จุด ปรับลดลง 11.20 จุด หรือ 0.67% โดยแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,279.32 ล้านบาท นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 1,378.04 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 218.03 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 4,439.33 ล้านบาท

เดลินิวส์

จัด 5 หมี่นล.ขงรัฐบาลใหม่

เอาใจ'มนุษย์เงินเดือน' มีบ้าน ธอส.คิดดอกเบี้ยพิเศษแค่ 3%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังจัดทำมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ กรอบวงเงิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ใช้ดูแลประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ทันที โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีรายได้น้อย มนุษย์เงินเดือน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง หรือ มนุษย์เงินเดือน ที่ต้องการสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยราคา 2-2.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยในเมือง แต่ไม่สามารถเข้าโครงการบ้านล้านหลังได้ ก็จะเข้าร่วมได้ด้วยโดยให้ดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3% ด้วย

เดือนลงทุนใหญ่ต้องโปร่งใส

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการเร่งการลงทุนและเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลจำนวนมากที่อยู่ในความสนใจของประชาชนท่ามกลางกระแสข่าวที่สงสัยถึงความพยายามของธุรกิจใหญ่บางรายเข้าครอบงำภาครัฐ เพื่อหวังผลประโยชน์ในหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นสาธารณชนต้องการให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

คนไร้อากรมณ์ชอบปึง ยอดตรุดปีดพลาดเป้า

นายโชค ฒ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขณะนี้ยังไม่คึกคักมากนัก เพราะประชาชนกังวลกับสถานการณ์การเมืองแม้จะผ่านการเลือกตั้งแล้ว แต่ยังคงติดตามการจ้ดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ทำให้ขาดความเชื่อมั่น ไม่มีอากรมณ์จับจ่ายใช้สอยและชะลอการจับจ่ายใหม่ในช่วงนี้ไว้ก่อน เช่น อยากจะซื้อแต่ยังไม่ซื้อ แต่หากเป็นเรื่องที่มีการวางแผนไว้ก่อนยังดำเนินตามปกติ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งปกติมีการจองล่วงหน้าไปแล้ว แต่การจับจ่ายระหว่างทริปอาจจะชะลอลง

แห่งจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้า ดึงชูป'ตารช่วยขยายตลาด

นายภวัต เรืองเดชวรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจ-สายงานการวางแผน และกลยุทธ์สื่อโฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ หรือเอ็มไอ เปิดเผยว่า สื่อโฆษณานำร้อนปีนี้ไม่คึกคักด้านการใช้เงินเหมือนกับที่ผ่านมา เนื่องจากหลายแบรนด์สินค้าปรับกลยุทธ์ใหม่ใช้เงินจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายลดลง แล้วหันไปจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ดึงพระเอกนางเอกแถวหน้าเมืองไทย อาทิ มาริโอ้ เมาร่อย , ณเดชน์ คุมิมิยะ, ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ อัม-พัชรภาภา ไชยเชื้อ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างการจดจำแบรนด์ผ่านฐานแฟนคลับ

สลากขแซมปีส่งรายได้ครึ่งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 62 (เดือน ต.ค. 61-มี.ค. 62) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ได้ 93,354 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 16,969 ล้านบาท หรือ 22% ของประมาณการสะสม

ไล่เช็กบิลเอสเอ็มอีเหนียวหนี้

ธพว.จ้างบริษัทติดตามทวง

นายพงชาญ ส้าภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์เปิดเผยว่า ธนาคารจะเร่งบริหารจัดการหนี้เสีย โดยให้บริษัทติดตามหนี้มีอาชีพ มาทำหน้าที่ติดตามหนี้ในรายลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคาร และเป็นหนี้เสียมายาวนานซึ่งมีประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยใช้วิธีแบ่งผลกำไรกัน ช่วยให้ธนาคารลดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้หนี้ได้ดีขึ้น

สนบ.ปลื้มนักลงทุนแห่ แลกพันธบัตร 2.1 แสนล.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (บอนด์สวิตชิง) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 62 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลได้รับความสนใจจากนักลงทุนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำนักงานประกันสังคมธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวมและบริษัทประกันรวมถึงนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ

ชี้ค่าบาททรงตัว 31.7 บ. ปัจจัยต่างชาติคลี่คลาย

รายงานข่าวจากกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ประเมินว่าค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์นี้จะอยู่ที่กรอบ 31.70-31.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 3,900 ล้านบาท แต่ขายพันธบัตรมูลค่า 9,700 ล้านบาท ส่วนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเทียบกับเงินเยนแต่อ่อนค่าลงเทียบกับยูโร หลังจากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปต่างส่งสัญญาณว่าต้องการจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ส่วนเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังสหภาพยุโรป ตกลงให้สหราชอาณาจักรเลื่อนกำหนดเส้นตายเบร็กซิตออกไปเป็นครั้งที่สองเป็นวันที่ 31 ต.ค.62

ไทยรัฐ

กล่าวโทษกรรมการ ADAM8 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ออกแถลงการณ์กล่าวโทษอดีตกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ADAM กับพวกรวม 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่ในการให้ ADAM เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สิริลัย จำกัด)จนเป็นเหตุให้ ADAM ได้รับความเสียหาย โดยอดีตกรรมการ ADAM กับพวกรวม 8 ราย

ไฟเขียวสร้างรันเวย์ที่ 3

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.)ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง(รันเวย์)ที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 21,795.941 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2564 โดยวงเงินก่อสร้างนี้ได้ปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อ

ขยาย Taxiway B 2 วงเงิน 622.331 ล้านบาท ทำให้วงเงินการก่อสร้างโครงการรวมปรับลดลงจาก 22,418.25 ล้านบาท เหลือ 21,795.941 ล้านบาท

จ่ายชดเชยที่ดินช่องที่วีดีจิทัล 1 ต.ค. 63

กสทช.ระบุหลังคลอด 5 จีสำเร็จ

"ฐากร" เชื่อมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลแบบสุดขอยมูลค่าเบื้องต้น 3.2 หมื่นล้านบาท จะทำให้หลายช่องเปลี่ยนใจไม่คืนใบอนุญาต จากที่คาดว่าจะคืน 4-5 ช่องเหลือไม่ถึง 3 ราย กสทช.ย้ำทีวีค่ายมือถือที่จะเข้าร่วมโครงการขอคืน-ใบอนุญาตผ่อนชำระต้องแจ้งจำนงภายใน 10 พ.ค.นี้ มิเช่นนั้นหมดสิทธิ์ ขณะที่ช่อง 3 ถ้ามชัด คืนใบอนุญาตแล้วได้เงินคืนเมื่อไร จับตา 2 ช่องเด็กคืนใบอนุญาตด้านสปริงส์ 26 นอนยันไม่คืนคลื่น
